

# รายงานการวิจัยเรื่อง

ผลการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอด

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

Result of Preparation Labor practical skills in Maternal and Newborn  
Nursing and Midwifery Practicum I of Bachelor Nursing Student,  
Boromarajonani College of Nursing, Khonkaen

ศุภจิรา

สีบสีสุข

สุธิดา

สิงห์ศิริเจริญกุล

ทิพวรรณ

กรรทอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research) เพื่อ ศึกษา ผลของการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นปีการศึกษา 2554 ที่ฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 2 มีนาคม 2555 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้การทำคลอด แบบประเมินทักษะปฏิบัติการทำคลอด และแบบประเมินทัศนคติต่อการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอดโดยการอ่านตำราและศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ร้อยละ 77.5 ฝึกทำแบบฝึกหัดร้อยละ 27.5 และฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเองร้อยละ 22.5 นักศึกษามีความรู้การทำคลอดเพิ่มขึ้น ดังนี้ ก่อนสาธิตย้อนกลับปฏิบัติการทำคลอดนักศึกษามีคะแนนความรู้การทำคลอดโดยรวมเฉลี่ย  $5.11 \pm 2.29$  คะแนน (ระดับตก) หลังสาธิตย้อนกลับปฏิบัติการทำคลอดมีคะแนนความรู้เรื่องการทำคลอดโดยรวมเฉลี่ย  $16.55 \pm 3.64$  คะแนน (ระดับพอใช้) และเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติมีคะแนนความรู้โดยรวมเฉลี่ย  $20.61 \pm 3.23$  คะแนน (ระดับค่อนข้างดี) นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการทำคลอดดังนี้ ในการสาธิตย้อนกลับปฏิบัติการทำคลอดมีคะแนนทักษะโดยรวมเฉลี่ย  $12.07 \pm 2.10$  คะแนน (ระดับอ่อนมาก) เมื่อฝึกปฏิบัติที่แผนกห้องคลอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประเมินครั้งที่ 1 มีคะแนนทักษะโดยรวมเฉลี่ย  $11.36 \pm 2.20$  คะแนน (ระดับอ่อนมาก) ประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนทักษะโดยรวมเฉลี่ย  $16.92 \pm 2.49$  คะแนน (ระดับพอใช้) ทักษะที่ชำนาญมากที่สุด ได้แก่ การทำคลอดรกและการตรวจรก  $3.50 \pm 0.65$  คะแนน และทักษะที่ชำนาญน้อยที่สุด ได้แก่ การช่วยคลอดศีรษะ ทัศนคติต่อการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอดพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอดระดับมากและนักศึกษาเห็นว่าการเตรียมฝึกปฏิบัติการทำคลอดช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยมีค่าเฉลี่ย  $4.50 \pm 0.59$  คะแนน